

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Trong đó, phân khu công nghiệp có ngành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được phê duyệt; phân khu đô thị, dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội cho công nghiệp.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đều khẳng định: Đây là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ hỗn hợp bám hai bên tuyến đường bộ ven biển, vì vậy, đơn vị tư vấn và nhà đầu tư nghiên cứu phải quy hoạch quỹ đất dự phòng hai bên đường để trong tương lai sẽ nâng cấp tuyến đường bộ ven biển từ quy mô đường cấp III đồng bằng lên cấp II đồng bằng và đường cao tốc; tạo quỹ đất cần thiết xây dựng đường gom dẫn lên các nút giao cắt với tuyến đường bộ ven biển; cần đổi tỷ lệ quỹ đất dành cho công nghiệp, đô thị và dịch vụ phù hợp; phát triển công nghiệp phải là những ngành ít gây ô nhiễm môi trường; khi quy hoạch đô thị phải lưu ý có chức năng đầy đủ của một đô thị phát triển, hiện đại, hướng biển, hướng sông, mang lại nguồn lợi lớn cho ngân sách tỉnh; phân tích kỹ tính chất của từng ngành, tác động của các loại nước thải, chất thải để có biện pháp

xử lý phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn nhà tài trợ và đơn vị tư vấn đã tích cực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long. Đây là đơn vị đầu tiên trong 8 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận tài trợ quy hoạch các phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tuần thủ 5 nguyên tắc cơ bản: Tuần thủ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, xác định lấy tuyến đường bộ ven biển làm trục giao thông đối ngoại huyết mạch quan trọng cho cả Khu kinh tế Thái Bình, Thái Bình với các tỉnh khu vực duyên hải Bắc Bộ. Trong quy hoạch không được tạo mâu thuẫn, gò bó với các phân khu và đặc biệt phải khai thác triệt để các lợi thế về tự nhiên, xã hội ở khu vực này để xác định tính chất từng phân khu trong khu công nghiệp, đô thị. Vừa phải

khai thác được hạ tầng hiện có nhưng vừa phải tư duy phát triển hạ tầng trong tương lai để khai thác, sử dụng triệt để quỹ đất nghiên cứu lập quy hoạch. Quy hoạch công nghiệp hay dịch vụ đều phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên những ngành công nghiệp theo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đó là những ngành ít gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước.

Từ 5 nguyên tắc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thống nhất đồng ý để nhà tài trợ và đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long trên diện tích 390,4ha nằm trên địa phận 3 xã Đông Long, Đông Hải, Đông Xuyên (Tiền Hải). Trên cơ sở phân tích tính chất của từng khu chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh, cần đổi danh mục 20% tổng quỹ đất của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long để phát triển đô thị và dịch vụ phục vụ công nghiệp. Trong đó, ưu tiên các khu dịch vụ, đô thị sinh thái, tận dụng lợi thế tự nhiên ven biển, các dòng sông và tuyến đường bộ ven biển, hạn chế tối đa ảnh hưởng của các khu, cụm công nghiệp đến cuộc sống của người dân và môi trường xung quanh, phát

huy hết nguồn lực từ đất đai tại khu vực này để đầu tư nguồn đầu tư cho phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đồ án quy hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, lấy ý kiến nhân dân địa phương để làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm việc sàng lọc, tổ chức cách ly tập trung tất cả các trường hợp trở về Thái Bình từ vùng có dịch, kiểm soát tốt tất cả các nguồn lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cho học sinh khối THPT nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 8/3/2020; học sinh khối THCS, tiểu học và mầm non nghỉ thêm 2 tuần. Trước và trong khi học sinh trở lại trường, tiếp tục thực hiện

việc tiêu độc, khử trùng trường lớp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên. Khi đi học, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay theo hướng dẫn của ngành Y tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học cần cử đặc điểm, tình hình của đơn vị xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh theo nguyên tắc bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dần vận khéo".

Tại kỳ họp ngày 28/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết định:

1. Điều động đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 2. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
- Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và tặng hoa, trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Ninh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lê Tiến Ninh trong suốt quá trình công tác đồng thời mong đồng chí sau khi nghỉ chế độ sẽ tiếp tục tham gia góp ý cùng Đảng bộ, chính quyền, tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian gần đây, tỉnh đã liên tục thực hiện việc điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm kịp thời bổ sung các vị trí chức danh cán bộ khuyết thiếu, chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy bảo đảm tỷ lệ trẻ và tỷ lệ nữ cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí đánh giá cao kinh nghiệm công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này, mong các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Tập đoàn Việt Phát về chủ trương đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại và khu đô thị mới tại Thái Bình. Cùng dự có các đồng chí: Đảng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu khái quát với thành viên của Tập đoàn Việt Phát về tiềm năng, thế mạnh, chủ trương thu hút đầu tư của Thái Bình những năm gần đây. Hiện nay, Thái Bình đang triển khai nhiều dự án giao thông kết nối với các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, nhất là tuyến đường bộ ven biển, Khu kinh tế Thái Bình, là cơ hội để các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, thành phố Thái Bình đang thực hiện lộ trình để trở thành đô thị loại I. Vì vậy, đề xuất nghiên cứu của Tập đoàn Việt Phát đầu tư xây dựng trung tâm thương mại kết hợp khu đô thị thành phố Thái Bình sẽ góp phần để thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, rất phù hợp với chủ trương đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Việt Phát trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để doanh nghiệp về tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án tại Thái Bình. Việt Phát muốn muốn nghiên cứu đầu tư một số dự án tại Thái Bình phù hợp với nhu cầu của người dân, quy hoạch sử dụng đất của địa phương; trước mắt, nghiên cứu đầu tư dự án trung tâm thương mại kết hợp khu đô thị hiện đại, mang tầm khu vực với tổng mức đầu tư 250 triệu USD, diện tích từ 15 - 25ha tại thành phố Thái Bình. Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp được nghiên cứu đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án.

Ngoài đề xuất xây dựng trung tâm thương mại kết hợp khu đô thị của Tập đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý Tập đoàn Việt Phát có thể nghiên cứu đầu tư xây dựng ngay một dự án khách sạn quy mô hiện đại trên địa bàn thành phố Thái Bình, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Ngay sau buổi làm việc, Tập đoàn có văn bản đề xuất chủ trương đầu tư với tỉnh. Khi xác định được vị trí, địa điểm, quy mô, tính chất công trình phù hợp, Tập đoàn khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phân công các ngành, địa phương tích cực phối hợp với Tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khi đầu tư trung tâm thương mại kết hợp khu đô thị trên địa bàn tỉnh Tập đoàn Việt Phát phải bảo đảm đúng cam kết, mang tầm cỡ khu vực, văn minh, hiện đại.

MẠNH CƯỜNG

CÔNG VĂN SỐ 844/UBND-VX...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 25/02/2020 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 855/CV-BCĐ ngày 24/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng dịch Covid-19, Thông báo số 95-KL/TU ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Kết luận nêu trên; tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa các tác hại do dịch bệnh gây ra; thực hiện việc cách ly y tế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và các thôn xóm, đơn vị bằng nhiều hình thức; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp đưa tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; bên cạnh việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thành phố:
 - Khẩn trương thiết lập các khu vực cách ly trên địa bàn; tập trung rà soát, nắm bắt chính xác tình hình di biến động của người nước ngoài, tình ngoài đến làm việc, sinh sống, cư trú trên địa bàn và người Thái Bình từ các vùng dịch trở về địa phương (đặc biệt là người đi, đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có ổ dịch lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản); tổ chức thực hiện việc tổ chức cách ly theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên;
 - Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;
 - Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn, trước 15 giờ 00 hằng ngày gửi

báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh (Sở Y tế) cho đến khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế.

3. Sở Y tế:
 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thể chế thành các kế hoạch, quy định, hướng dẫn cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện;
 - Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thiết lập các khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568 với quy mô khoảng 1.200 - 1.500 người, phục vụ công tác cách ly những người từ các vùng dịch ở trong và ngoài nước về tỉnh;
 - Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 855/CV-BCĐ ngày 24/02/2020;
 - Tham mưu các Đoàn kiểm tra của tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo địa bàn được phân công; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm (nếu có).
 - Tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, 16 giờ 00 hằng ngày gửi báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, cho đến khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế.
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 - Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh năm 2020.
 5. Các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại mục 4 của Kết luận nêu trên; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.
- Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Tiếp theo trang 1)



Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Quốc tế SH.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khách sạn Vũ Sang.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng An.

Đoàn công tác và Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thụy Chính. Thời gian qua, xã Thụy Chính đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện tốt việc nắm bắt số lao động người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp đóng trên địa bàn và con em địa phương đang theo học ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trở về địa bàn để báo cáo với cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch...

Để chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thụy Chính thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn lây nhiễm, nhất là đối với những người trở về từ nước ngoài; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại khi có chỉ đạo của tỉnh. Sau khi kiểm tra tại xã Thụy Chính, Đoàn công tác và Đoàn

kiểm tra đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Quốc tế SH (cụm công nghiệp Thụy Sơn) và khách sạn Vũ Sang (xã Thụy Hòa). Công ty TNHH Quốc tế SH hiện có gần 500 lao động, trong đó có 3 lao động người Hàn Quốc. Khách sạn Vũ Sang là một trong những địa điểm huyện Thái Thụy lựa chọn tổ chức cách ly đối với những người trở về từ nước ngoài với số lượng có thể cách ly gần 300 người. Thượng tá Nguyễn Thanh Trường và đồng chí Nguyễn Khắc Thân yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế SH phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác

trú, khách sạn phải báo cáo cơ quan y tế, công an, đặc biệt là người đến từ vùng có dịch. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng An, lãnh đạo Bệnh viện đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo và đội phân ứng nhanh nhằm nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch để có các giải pháp phòng, chống hiệu quả. Định kỳ phun thuốc khử khuẩn Cloramin B 25%; hàng ngày tổ chức vệ sinh bàn ghế, phòng khám, buồng bệnh, hành lang, nền nhà bằng Cloramin B 25% và tinh dầu xả, quế. Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực khám chữa bệnh và các buồng bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện phải luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng, không được chủ quan, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu ngành Y tế xem xét giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện Đa khoa Hoàng An về đồ bảo hộ, hóa chất khử trùng Cloramin B 25% và trợ giá khi mua khẩu trang theo đúng chỉ đạo của tỉnh.